



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Số: /2018/TT-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v: Tăng vốn điều lệ cho Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản

Ngân hàng Quốc Dân (AMC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) như sau:

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (Công ty TNHH QLN & KTTS-AMC) đã thực hiện việc thay đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/05/2015). Với ngành nghề kinh doanh đa dạng nhưng vốn điều lệ của Công ty chỉ 50 tỷ đồng nên Công ty rất hạn chế về vốn để hoạt động.

Mặc dù vậy, trong năm 2017, doanh thu đạt được 144.69 tỷ, so với năm 2016 tăng 466%, đặc biệt là doanh thu từ xử lý nợ hoàn thành vượt 161%; mảng quản lý tài sản vượt: 105,3%; doanh thu từ hoạt động thẩm định giá vượt 158,3%; Doanh thu từ hoạt động mua bán tài sản, xây dựng cơ bản đóng góp rất lớn trong việc nâng cao chất lượng doanh thu của năm 2017.

Công ty cũng thực hiện quản lý chi phí theo đúng quy chế tài chính của NCB, kiểm soát chi phí trên cơ sở định mức nội bộ và bám sát kế hoạch chi đã được phê duyệt từ đầu năm.

Đến nay nhân sự của Công ty đã tăng trưởng từ 255 người lên 286 người. Nguồn nhân lực ổn định, có kiến thức chuyên môn là một trong những đóng góp khiến Công ty vượt kế hoạch kinh doanh năm 2017. Định kỳ khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ, đánh giá năng lực nhân sự để từ đó kiện toàn bộ máy nhân sự, tăng chất lượng dịch vụ, đào tạo tại chỗ và đào tạo tập trung để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho nhân sự nhằm mang lại hiệu quả cao. Chất lượng nhân sự đã được cải thiện, cán bộ chuyên môn có kiến thức chuyên môn tốt, ổn định. Phân công công việc hợp lý, sử dụng nhân sự đúng kỹ năng chuyên môn, phát huy được hiệu quả làm việc của nhân sự.

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm rất khả quan, tuy nhiên với vốn điều lệ hạn chế, Công ty rất khó khăn trong việc khai thác, đầu tư các tài sản sinh lời như mua bán nợ, đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp vào các tài sản bảo đảm thu giữ để xử lý thu hồi nợ cho NCB, tham gia đấu giá các tài sản xử lý nợ có giá trị cao, có tính khả mại trên thị trường và rất nhiều hoạt động kinh doanh có khả năng sinh lời nhưng Công ty rất hạn chế vốn để hoạt động.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đồng thời khai thác triệt để hết các chức năng ngành nghề kinh doanh của Công ty đang có, phát triển hơn nữa mảng kinh doanh bất động sản, đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp các tài sản đảm bảo hiện đang là nguồn tài nguyên sẵn có từ NCB để khai thác kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) từ 50 tỷ đồng lên tối đa 200 tỷ đồng .

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu VP.HĐQT; P.HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG